

ความที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๑๑๒



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ผ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๐๔๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีกำหนดการ  
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ๔ ภาค ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒  
ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด  
สงขลา รุ่นที่ ๓ ภาคกลาง ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ  
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และรุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง  
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัด ดังนี้

๑. นโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ ดังนี้

๑) นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขจัด  
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์อำนวยการขจัด  
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายคือ  
การแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้าแต่ละครัวเรือน หรือการตัดเสื้อให้พอดีตัว

๒) ขอให้จังหวัดใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า  
(Thai People Map and Analytics Platform – TPMAP) เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยระบบ  
TPMAP ปี ๒๕๖๕ มีคนยากจนเป้าหมายอยู่ในระบบ จำนวน ๑,๐๒๕,๗๘๒ คน

๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้ดำเนินการให้  
เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ โดยนายอำเภอต้องมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอมอบหมายหน่วยงานที่มีอยู่ในระดับอำเภอนำแนวทางแก้ไขปัญห  
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจากเมนูแก้งานที่จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติมาใช้ โดยแบ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) อยุ่รอด (๒) พอเพียง และ (๓) ยั่งยืน

ทั้งนี้ ...



ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจากเมนูแก๊จน ให้หน่วยงานแก้ไขปัญหตามอำนาจหน้าที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขรายครัวเรือนต่อไป

๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับติดตามการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทำแผนครัวเรือนโดยทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้า เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการวิเคราะห์ ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ให้ครัวเรือนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมพี่เลี้ยง

๕) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ และบันทึกข้อมูลลงใน Logbook ของระบบ TPMP

๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

## ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ สร้างความเข้าใจกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ “ความยากจน” คือ ความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง que ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบ โดยกรมการปกครองได้พัฒนาระบบ Thai QM เพื่อเป็นเครื่องมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ ได้ใช้ในการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้จำกัดเพียงแค่มิติด้านรายได้เท่านั้น แต่ครอบคลุมความเดือดร้อนทุกเรื่อง เช่น บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีทะเบียนบ้าน ปัญหายาเสพติด เงินกู้ยืมระบบ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หรือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) ขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในฐานะนายกรัฐมนตรีพื้นที่ เป็นแม่ทัพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ครบ “กระตุ้มเม็ดแรกสำคัญที่สุด”

๓) ขอเน้นย้ำให้การแก้ไขปัญหาคความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวาระแห่งชาติ วาระจังหวัด วาระอำเภอ และเป็นวาระแห่งชีวิตของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคน ที่ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ พุ่งเหขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยบูรณาการกลไก/เครือข่ายในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาค ด้วยแนวทาง ๒ มิติ คือ “มิตยาฝรั่ง” ทำให้อยู่รอด ไม่เดือดร้อน ทำให้มีบ้านได้ เรียนหนังสือ มีปัญหาขอรับความช่วยเหลือได้ทันที โดยส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ แก้ไขปัญหา และ “มิตยาไทย” ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาคอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ไปสู่วิถีชีวิตของประชาชน

๔) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเน้นย้ำการสร้าง “ทีมที่จริงใจ” ปลุกใจให้ทีมมีใจมุ่งมั่นร่วมแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน เพื่อเป็น



กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การดำเนินงานจะสำเร็จ (Success) ได้มาจาก ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ **ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และความสามารถ (Ability)** โดยอาศัยกลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิเช่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด, ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, วัด, องค์กรเอกชน, สมาคม, มูลนิธิต่าง ๆ ร่วมกันเป็นทีมลงไปช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ นายอำเภอสามารถพิจารณาปรับองค์ประกอบของทีมที่เลี้ยงได้ตามสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของคนยากจนเป้าหมาย เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดยตัวอย่างองค์ประกอบของทีม เช่น พระ, คหบดี, เกษตรกร หรือบุคคลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

๕) ขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอรวบรวมทุกความเดือดร้อนของประชาชนมาให้ครบถ้วน ในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา หากปัญหาเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับอำเภอให้รายงานมาที่จังหวัด และหากปัญหาเรื่องใดที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับจังหวัด ขอให้รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้มี **“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน”** เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับโครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ **“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน”** ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้อำเภอมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวก รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา โดยบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน/ความเดือดร้อน

๗) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นประธาน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรอบแนวทาง ไว้แล้ว เพื่อวัดจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชาวบ้าน และรณรงค์ส่งเสริมให้คนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวัน

๘) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน ๑๕๖๗ รับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

/๙) ขอให้ ...

๙) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กลไก ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปัญหาอุปสรรค ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้รายงานศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป รวมทั้ง ขอให้แจ้งส่วนราชการในพื้นที่ให้รายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยให้ต้นสังกัดในส่วนกลางด้วยเช่นกัน เพื่อให้รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของกลไกในระดับพื้นที่ \*

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การขับเคลื่อน การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิพงษ์ จุฑเวริณ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๕



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๓๐๔๙



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนวิษณุวงศ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการ  
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. กลุ่มเป้าหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบส่งเงินจัดสรรงบประมาณ เลขที่ ๐๒๒๓๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	จำนวน ๑ ชุด
	๕. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. แบบส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	จำนวน ๑ ชุด
	๘. แผนที่การเดินทาง	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูล  
การบันทึกข้อมูล และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  
ความยากจน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศในทุกมิติได้อย่างแท้จริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)  
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ๔ ภาค ดังนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ จัดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน  
เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๒ ภาคใต้ จัดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชัน  
เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๓ ภาคกลาง จัดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา  
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๔ ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ จัดการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

/ตั้งนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และนายอำเภอ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบ On Site ตามรุ่นที่ วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. แจ้งสาธารณสุขจังหวัด ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบ Online โดยกรมการปกครองจะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube: DOPA Channel แอปพลิเคชัน DOPA Channel และ Facebook: DOPA Channel

๓. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ On Site ตามข้อ ๑ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สำหรับปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากกรมการปกครอง โดยกรมการปกครองได้ส่งเงินจัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕)

๔. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ On Site ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) และให้แจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธีการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยตนเองแบบ ATK (Antigen Test Kit) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวันเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง ✓  
กองวิชาการและแผนงาน  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖